



ที่ อค ๐๐๑๗.๓/ว๒๕๐๖

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิปัตย์ อค ๔๑๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (บัตรอิเล็กทรอนิกส์)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุดรธานีทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางและขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดอุดรธานีได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในเรื่องการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จาก “บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบกระดาษ)” เป็น แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ (บัตรอิเล็กทรอนิกส์) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในราชการส่วนภูมิภาค (ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ) ผู้ประสงค์จะขอจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอให้ยื่นแบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเสนอต่อส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบและรวบรวมคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกสารหลักฐานส่งให้สำนักงานจังหวัดอุดรธานี เพื่อดำเนินการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒. ระบบการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐรูปแบบใหม่ ไม่ใช่เหตุในการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย ดังนั้น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อยู่เดิม (แบบกระดาษ) ยังคงสามารถใช้ได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดประสงค์จะขอมีบัตรใหม่ สามารถออกบัตรได้เฉพาะกรณี บัตรหายหรือถูกทำลาย หรือขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจาก เปลี่ยนตำแหน่ง เลื่อนระดับ เลื่อนยศ เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล หรือชำรุด เท่านั้น โดยส่งแบบคำขอมีบัตร และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอมีบัตร เพื่อประกอบการพิจารณาออกบัตรประจำตัวใหม่ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือเว็บไซต์จังหวัดอุดรธานี <https://www.udonthani.go.th> แบนเนอร์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อิเล็กทรอนิกส์)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชันย์ ชุ่มหัว)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี



สำนักงานจังหวัดอุดรธานี  
กลุ่มอำนวยการ  
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๘๗๗๗